
๑ 
 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
ครั้งท่ี  ๘/๒๕๕๗ 

วันศุกรท่ี ๒๒  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 2 
ณ  หองประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น  ๔  อาคารอนุสรณ  ๑๐๐ ปการฝกหัดครูไทย   

มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร 4 

.............................................................. 
 

ผูมาประชุม 
๑. นายมีชัย  ฤชุพันธุ นายกสภามหาวิทยาลัย 
๒. นายถนอม  อินทรกําเนิด อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
๓. รองศาสตราจารยคมเพชร  ฉัตรศุภกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
๔. ศาสตราจารยฐาปนา  บุญหลา  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
๕. คุณหญิงณัษฐนนท  ทวีสิน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
๖. รองศาสตราจารยธีรยุทธ  สุนทรา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
๗. นายผดุงชาติ  สุวรรณวงศ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
๘. ศาสตราจารยสนิท  อักษรแกว กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
๙. หมอมราชวงศโอภาศ  กาญจนะวิชัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๐. นายไพรัช  อรรถกามานนท ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย/กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

๑๑. รองศาสตราจารยพงศ  หรดาล อธิการบดี/กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 
๑๒. อาจารยศุภลักษณ  ใจเรือง ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ/กรรมการสภา

มหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 
๑๓. อาจารยไพบูลย  วิริยะวัฒนะ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 
๑๔. ผูชวยศาสตราจารยณรงคศักด์ิ  จักรกรณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 
๑๕. อาจารยมณฑล  จันทรแจมใส กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 
๑๖. รองศาสตราจารยสุพจน  แสงเงิน กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 
๑๗. อาจารยชินะทัตร  นาคะสิงห กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 
๑๘. รองศาสตราจารยทิวัตถ  มณีโชติ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 
๑๙. อาจารยนภพร  เช้ือขํา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 
๒๐. รองศาสตราจารยวิชัย  แหวนเพชร กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 
๒๑. อาจารยจุไร  วรศักด์ิโยธิน รองอธิการบดี/เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 

ผูลาประชุม 
๑. รองศาสตราจารยทองหลอ  วงษอินทร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
๒. พลอากาศเอก นพพร  จันทวานิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
๓. ศาสตราจารยกิตติคุณวิษณุ  เครืองาม กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

 

ผูเขารวมประชุม 
๑. ผูชวยศาสตราจารยกัลยา  แสงเรือง รองอธิการบดี 
๒. ผูชวยศาสตราจารยธีระศักด์ิ  อาภาวัฒนาสกลุ รองอธิการบดี 



๒ 
 

 

๓. รองศาสตราจารยเพียงพบ  มนตนวลปรางค  รองอธิการบดี 
๔. ผูชวยศาสตราจารยอัญชลี  ไสยวรรณ คณบดีวิทยาลัยการฝกหดัคร ู
๕. ผูชวยศาสตราจารยเดช  บุญประจักษ คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
๖. อาจารยชินวงศ  ศรีงาม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
๗. อาจารยธงชัย  ทองอยู ผูอํานวยการสํานักวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๘. อาจารยณัฐพล  ชุมวรฐายี ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบยีน 
๙. อาจารยสถาพร  ปกปอง ผูชวยอธิการบดี/เลขานุการสํานักงานโครงการบัณฑติศึกษา 

๑๐. นางจันทา  สมตน ที่ปรึกษาอธิการบดี 
๑๑. อาจารยเบญจวรรณ  ศรีมารุต รองคณบดีวิทยาลัยการฝกหัดคร ู
๑๒. อาจารยจิตรา  ชนะกุล อาจารยประจําวิทยาลัยการฝกหัดคร ู
๑๓. อาจารยรจกร  จันทรเจริญ อาจารยประจําวิทยาลัยการฝกหัดคร ู
๑๔. อาจารยปยลักษณ  อัครรัตน อาจารยประจําวิทยาลัยการฝกหัดคร ู
๑๕. อาจารยศศิธร  โสภารัตน อาจารยประจําวิทยาลัยการฝกหัดคร ู

๑๖. อาจารยชุลีกร  เลิศประเสริฐ อาจารยประจําวิทยาลัยการฝกหัดคร ู

๑๗. ผูชวยศาสตราจารยพรทิพย  รักชาติ ผูชวยอธิการบดี/ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๑๘. นาง ญ หญิง  สมแสน รักษาการผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี/หัวหนากลุมงาน
สภามหาวิทยาลัย/ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๑๙. นางสาวสรอยทอง  เมณฑกูล นิติกร 

๒๐. นางสาวฐิติภรณ  พงษประเสริฐ นิติกร 

๒๑. นางสาววิลาสินี  สมอารยพงศ นิติกร 

๒๒. นางสาวเสาวรส  ศรีสุข เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป กองนโยบายและแผนฯ 

๒๓. นางสาวสุจิตรา  คําสัมฤทธ์ิ นักวิเคราะหนโยบายและแผน กองนโยบายและแผนฯ 

๒๔. นางสาวสมจิตร  ดวงจันทร เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป กลุมงานสภามหาวิทยาลัย 

๒๕. นางสาวลาวัณย  ชานมณีรัตน เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป กลุมงานสภามหาวิทยาลัย 
๒๖. นางลภัสรดา  นาคพริก เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป กลุมงานสภามหาวิทยาลัย 

  

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น. 2 
 

ระเบียบวาระการประชุม 4 
  นายมีชัย  ฤชุพันธุ นายกสภามหาวิทยาลัยกลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระที่กําหนด สรุปไดดังน้ี 6 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานหรือเลขานุการแจงใหท่ีประชุมทราบ 8 
  ๑.๑ มอบเกียรติคุณบัตรแสดงความยินดี 

อาจารยจุไร  วรศักด์ิโยธิน รองอธิการบดี/เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา           10 
ดวยกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ๒ ทาน ไดแก ๑) ศาสตราจารยสนิท  อักษรแกว ไดรับการแตงต้ัง
เปนสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ (สนช.) และ ๒) ศาสตราจารยฐาปนา  บุญหลา ไดรับรางวัลเชิดชูเกียรติ12 
รางวัลผูนําดีเดน ป ๒๕๕๗ จากมูลนิธินายแพทยกระแสร  ชนะวงศ นอกจากน้ียังมีบุคลากรสายวิชาการของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ ไดแก            14 



๓ 
 

 

๑)  ผูชวยศาสตราจารยอนันตกุล  อินทรผดุง  สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  สาขาวิชาการจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  แตงต้ังต้ังแตวันที่  ๑๔  กุมภาพันธ  พ.ศ.๒๕๕๖   ๒)  ผูชวยศาสตราจารยประจักษ  2 
ไมเจริญ  สังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  สาขาวิชานาฏศิลปและการละคร  แตงต้ังต้ังแตวันที่      
๓  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗  จึงเห็นควรรวมแสดงความยินดีกับกรรมการสภามหาวิทยาลัยทั้ง ๒ ทาน           4 
และบุคลากรดังกลาว  

นายกสภามหาวิทยาลัยไดมอบชอดอกไมและกลาวแสดงความยินดีกับกรรมการสภา6 
มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ จากน้ันไดมอบเกียรติคุณบัตรแสดงความยินดีกับบุคลากรสายวิชาการทั้งสองราย 
และอํานวยพรใหมีความกาวหนาทางวิชาการย่ิงข้ึน  8 
มติท่ีประชุม รับทราบและรวมแสดงความยินดี  
 10 
  ๑.๒ การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจงวา เน่ืองจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 12 
จะติดตามตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖ ซึ่งใน
การประเมินดังกลาวในตัวช้ีวัดที่ ๑๒ สภามหาวิทยาลัยจะตองประเมินตนเอง จึงขอความอนุเคราะหกรรมการ14 
สภามหาวิทยาลัยไดประเมินตนเองตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระน้ี  
  คุณหญิงณัษฐนนท  ทวีสิน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ สอบถามถึงผลการ16 
ประเมินตัวช้ีวัดน้ีในการประเมินคราวที่ผานมา 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา ปที่ผานมาผลการประเมินได ๔.๕๑ กรรมการ18 
ประเมินระบุวาจุดแข็งคือ นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิมีศักยภาพสูง
มาก สวนขอเสนอแนะจากการประเมินคือ ๑) ควรใหบุคลากรตระหนักในเรื่องคุณภาพการศึกษาอยางจริงจัง 20 
๒) กลุมงานสภามหาวิทยาลัยมีภารกิจมากมาย เสนอใหปรับโครงสรางเปนสํานักงานสภามหาวิทยาลัย ๓) ให
จัดการประชุมรวมกรรมการตามพระราชบัญญัติฯ ซึ่งมหาวิทยาลัยไดดําเนินการแลว ๒ ครั้งในเวลา ๑ ป ทั้งน้ี22 
คะแนนการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยจะเปนคะแนนการประเมินของ สกอ. จึงแจงใหที่ประชุมทราบ 
มติท่ีประชุม รับทราบ 24 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๗ 26 
  นายกสภามหาวิทยาลัยเชิญที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย         
ราชภัฏพระนคร ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ เมื่อวันศุกรที่  ๑๕ – ๑๖  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ จํานวน  ๕  หนา 28 
รายละเอียด     ดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระน้ี 
มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมโดยไมมีแกไข 30 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องท่ีเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา 32 
  ๓.๑ อนุมัติปริญญาบัตรและประกาศนียบัตร  แกผูสําเร็จการศึกษาประจําภาคการศึกษา
ท่ี  ๓  ปการศึกษา  ๒๕๕๖  รอบท่ี  ๒  (เอกสารแยกเลม) 34 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยสํานักสงเสริม
วิชาการและงานทะเบียน นําเสนอรายช่ือและขอมูลผูสําเร็จการศึกษาประจําภาคการศึกษาที่ ๓/๒๕๕๖     36 
รอบที่  ๒  เพื่อขออนุมัติปริญญาบัตร ทั้งน้ี โดยผานการพิจารณากลั่นกรองจากสภาวิชาการ  เมื่อวันที่  ๘  
สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗  และนําเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบเรียบรอยแลว  รายละเอียดดัง38 
เอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระน้ี 



๔ 
 

 

มติท่ีประชุม อนุมัติปริญญาบัตรและประกาศนียบัตร  แกผูสําเร็จการศึกษาประจําภาคการศึกษาที่  ๓  ป
การศึกษา  ๒๕๕๖  รอบที่  ๒ จํานวน ๙๘ คน ดังน้ี 2 

 ๑) ระดับปริญญาเอก จํานวน ๑ คน 
 ๒) ระดับปริญญาโท จํานวน ๑๙ คน 4 
 ๓) ระดับปริญญาตรี จํานวน ๗๘ คน จําแนกเปนสาขาวิชาตางๆ ไดแก 
  ๓.๑) วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) จํานวน ๔๒ คน 6 
  ๓.๒) ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) จํานวน  ๒๕ คน 
  ๓.๓) นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) จํานวน ๓ คน 8 
  ๓.๔) บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) จํานวน ๘ คน 
 10 

๓.๒ ผลการประเมินผลงานทางวิชาการเพ่ือกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเชิญศาสตราจารยสนิท  อักษรแกว กรรมการสภามหาวิทยาลัย12 
ผูทรงคุณวุฒิ/ประธานคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ นําเสนอขอมูลตอที่ประชุมความวา 
คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ไดพิจารณาผลการประเมินผลงาน14 
ทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ จํานวน ๒ ราย ซึ่งขอกําหนด
ตําแหนงในระดับผูชวยศาสตราจารย ไดแก  16 
  ๑) อาจารยณัฐนันท  วิริยะวิทย สาขาวิชานิเทศศาสตร คณะวิทยาการจัดการ 
  ๒) อาจารยนิษฐา  หรุนเกษม สาขาวิชานิเทศศาสตร คณะวิทยาการจัดการ 18 
  ทั้งน้ี ผลการประเมินผานเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด รายละเอียดดังเอกสารประกอบการ
ประชุมตามระเบียบวาระน้ี จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติผลการประเมินผลงานทางวิชาการระดับ20 
ผูชวยศาสตราจารยและแตงต้ังบุคลากรทั้งสองรายใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชานิเทศศาสตร
ตอไป  22 
มติท่ีประชุม อนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงต้ังบุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ  ระดับผูชวยศาสตราจารย  

จํานวน  ๒  ราย  ไดแก   24 
๑.  อาจารยณัฐนันท  วิริยะวิทย  สังกัดคณะวิทยาการจัดการ  สาขาวิชานิเทศศาสตร  

แตงต้ังต้ังแตวันที่  ๑๗  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 26 
๒.  อาจารยนิษฐา  หรุมเกษม  สังกัดคณะวิทยาการจัดการ  สาขาวิชานิเทศศาสตร  

แตงต้ังต้ังแตวันที ่ ๑๐  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖  28 
 

๓.๓ (ราง) รายงานผลการปฏิบัติงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๗  ไตรมาส  ๓ 30 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเชิญรองศาสตราจารยเพียงพบ  มนตนวลปรางค รองอธิการบดี/

ปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน นําเสนอ (ราง) รายงานผลการปฏิบัติงาน  ประจําป32 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ไตรมาส  ๓ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระน้ี   

ศาสตราจารยสนิท  อักษรแกว กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิใหขอมูลวา 34 
หลักเกณฑการจัดสรรงบประมาณแผนดิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จะตัดงบประมาณดังตอไปน้ี ๑) 
งบประมาณที่ไมไดใชในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ๒) งบประมาณการจัดกิจกรรมพิเศษ ๓) งบประมาณ36 
การศึกษาดูงาน ๔) งบประมาณการประชาสัมพันธ โฆษณา ๕) งบประมาณการกอสราง  

นายกสภามหาวิทยาลัยใหขอสังเกตวา งบประมาณรายจายสิ้นไตรมาส ๓ ควรใชไปถึงรอยละ 38 
๗๕ แลว แตขณะน้ีงบประมาณจากเงินรายไดใชไปเพียงรอยละ ๖๒ สวนงบประมาณแผนดินใชไปรอยละ ๗๓ 
จึงขอใหระมัดระวัง และขอใหฝายนโยบายและแผนไปตรวจสอบวาหนวยงานใดไมไดใชงบประมาณตามเวลา 40 



๕ 
 

 

อนุญาตใหเบิกเหลื่อมปได แตใหตัดงบประมาณที่ไดขอรับจัดสรรใหม จากรอยละ ๑๐๐ ออกไปตามสัดสวนที่
ใชไมหมด แลวนําเงินที่ตัดออกน้ันไปรวมไวในงบกลางไวใหหนวยงานที่มีความสามารถในการดําเนินงานและ2 
ตองการใชงบประมาณ ทั้งน้ี มิใชตัดงบประมาณในสวนของบุคลากรเพราะยังตองจายอยู และในการขออนุมัติ
งบประมาณใหนําเสนอขอมูลตอสภามหาวิทยาลัยดวยวาหนวยงานน้ันมีเงินงบประมาณเหลือเทาใด และเมื่อ4 
ของบประมาณใหมไดตัดงบประมาณสวนที่หักออกไปอยางไร 

ในการน้ี ที่ประชุมไดรับทราบขอมูลวางบประมาณคาตอบแทนการสอนเบิกจายลาชาเพราะมี6 
อาจารยผูสอนบางสวนลงนามในเอกสารการเบิกจายลาชา  

นายกสภามหาวิทยาลัยมอบนโยบายวาผูที่ดําเนินเรือ่งลาชาใหตัดออกและเบิกภายหลัง หาก8 
สามารถทําไดควรจัดทําเรื่องเบิกจายใหแกอาจารยผูลงนามเขาสอนใหรวดเร็ว 

คุณหญิงณัษฐนนท  ทวีสิน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เสนอใหต้ังกรรมการ10 
ติดตามการดําเนินงานทุกไตรมาส โดยเฉพาะงบประมาณกอสราง 

นายกสภามหาวิทยาลัยต้ังขอสังเกตเกี่ยวกับตารางที่ ๖ หนา ๘ เปาหมายรอยละการเบิกจาย12 
งบประมาณในภาพรวมรอยละ ๗๐ เบิกไปเพียงรอยละ ๖๙ ขอใหติดตามใหนํางบประมาณคืนมา  
  ศาสตราจารยสนิท  อักษรแกว ต้ังขอสังเกตที่งบประมาณโครงการผนึกกําลังเปดสอน14 
ปริญญาเอกเหลือถึง ๑๒ ลานบาท 
  รองศาสตราจารย เพียงพบ  มนตนวลปรางค  รายงานวา งบประมาณดังกลาวเปน16 
คาตอบแทนการสอน 
  นายกสภามหาวิทยาลัยใหขอสังเกตวา การที่อาจารยมาสอนแลวยังไมไดใหคาตอบแทน 18 
สะทอนปญหาระหวางผูถือเงินงบประมาณกับผูใชเงินงบประมาณ รวมทั้งงบประมาณเงินกองทุนกิจกรรมและ
กีฬากเ็หลืออยู ในขณะที่นักศึกษารองเรียนวางบประมาณไมเพียงพอ 20 
  ผูชวยศาสตราจารยธีระศักด์ิ  อาภาวัฒนาสกุล รองอธิการบดี ใหขอมูลวามหาวิทยาลัยได
จัดสรรงบประมาณใหคณะไปแลว เงินที่จัดสรรไวตรงกลางจะใชในการกีฬาและสวัสดิการ กิจกรรมสวนใหญ22 
อยูที่คณะและไดดําเนินการตามโครงการแลว แตปญหาอยูที่การสงเอกสารหลักฐานที่ใชเวลามากและปญหา
จากการยืมเงินที่ไมมีผูยืม บางคนใหคนอื่นยืมใหแตกระบวนการเบิกจายลาชาจนตองถูกหักเงินเดือน 24 
  นายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา ขอใหมหาวิทยาลัยจัดงบประมาณและมอบบุคลากรจาก
คณะทําวิจัยหาสาเหตุเรื่องน้ี 26 
  อาจารยมณฑล  จันทรแจมใส กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร/คณบดี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมรายงานกรณีเงินกองทุนกิจกรรมและกีฬาวา บางโครงการไดรับอนุมัติ28 
งบประมาณ/โครงการแลว แตเมื่อจะดําเนินการก็ไมไดรับอนุญาตใหดําเนินการเบิกจายตามงบประมาณที่ขอ
ต้ัง  ซึ่งในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมพบวามี ๓ โครงการ เพราะคณะของบประมาณอาหารสําหรับนักศึกษา 30 
๕๐ บาท ตอคน แตกองคลังใหเบิกคาอาหาร ๓๐ บาท คานํ้า ๖ บาท เทาน้ัน ไมใหเบิก ๕๐ บาท 
  อาจารยนภพร  เช้ือขํา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจําเสนอวา ๑) ควร32 
จะตองปรับเกณฑการดําเนินงานที่แตกตางกันระหวางคณะและสวนกลาง เน่ืองจากทําใหเสียเวลามาก ๒) ควร
มีเจาหนาที่การเงินเปนผูดําเนินการเรื่องการเบิกจายงบประมาณใหอาจารย จะชวยลดข้ันตอนและภาระให34 
อาจารยแลวการเบิกจายก็จะรวดเร็วข้ึน 
  นายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา การแกปญหาไมยาก  หากรูปญหา ดังน้ัน ๑) ขอใหผูที่ทราบ36 
ปญหาระบุวามีปญหาติดขัดเพราะอะไร ๒) กรณีการเบิกเงินคาอาหาร ๕๐ บาท ซึ่งกองคลังใหเบิกเพียง ๓๖ 
บาทน้ัน ใหแกปญหาโดยใหคณบดีลงนามรับรองการใชจายและอนุมัติใหเบิกจายในลักษณะเหมาจายไดถาเปน38 



๖ 
 

 

งบประมาณที่ใชจายจากเงินรายได ๓) เอกสารที่จัดทํามาและนําเสนอในหนา ๓๑ น้ัน มีขอสังเกตวาเปนเชนน้ี
ทุกครั้ง ขอใหไปพิจารณาวาจะแกไขอยางไรใหจริงจัง 2 
  ศาสตราจารยฐาปนา  บุญหลา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ใหขอสังเกตเกี่ยวกับ
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร หนา ๙ วา ๑) ควรเนนการประเมินแผนปฏิบัติงานตามแผน4 
ยุทธศาสตร ๒) สนองพันธกิจดานใด ๓) ควรสนองยุทธศาสตรระยะยาว มีการประเมินตามแผนปฏิบัติการ         
๔) ยุทธศาสตรที่ ๒ เขียนรายงานไดดี แตตองใชเกณฑการประเมินของ ASPEC ซึ่งเปนมาตรฐานสากล เพราะ6 
เกณฑประเมินของ สมศ. และ สกอ. เปนเกณฑทองถ่ิน ๕) ควรมุงเนนเกณฑคุณภาพมากกวาปริมาณ  
  นายถนอม  อินทรกําเนิด อุปนายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา สภามหาวิทยาลัยไดเคยกลาว8 
ไวบอยครั้งวาขอใหรายงานผลการประเมินเชิงคุณภาพ ดังน้ัน ขอใหเตรียมดําเนินงานสําหรับการรายงานใน
ไตรมาสที่ ๔ รวมทั้งขอใหพิจารณาเกณฑ ASPEC ดวย  10 
  รองศาสตราจารยคมเพชร  ฉัตรศุภกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิกลาววา    
จากขอเสนอแนะตางๆ น้ัน แบงไดเปน ๑) การเขาสูตําแหนงทางวิชาการ ๒) คุณวุฒิปริญญาเอก ๓) การทํา12 
วิจัย ซึ่งการทําวิจัยของอาจารยจะผนวกกับการทําผลงานทางวิชาการ จึงเสนอแนะใหรวมเปนเรื่องเดียวกัน 
โดยมีผู ดูแลหรือเปนเจาภาพ และจัดใหเปนวาระของมหาวิทยาลัยตองจัดทําอยางเรงดวน โดยต้ัง14 
คณะกรรมการเขามาดูแลเพื่อใหเปนรูปธรรมมากย่ิงข้ึน สวนการบริหารจัดการงบประมาณ ควรมีระบบ MIS 
เขามาชวยในการติดตาม  16 
  นายกสภามหาวิทยาลัยใหขอสังเกตวา ๑) ขอเสนอแนะที่ปรากฏในรายงานเปนขอเสนอแนะ
ของผูจัดทําโครงการ ซึ่งยังไมผานการพิจารณาของมหาวิทยาลัยวาจะทําอยางไรในภาพรวม ดังน้ันจึงขอมอบ18 
ใหอธิการบดีและคณะนําไปปรึกษาหารือกันวาจะทําอยางไร แตมิใหแตงต้ังคณะกรรมการไปศึกษาอีก ๒) 
สําหรับตัวเลขเงินงบประมาณน้ัน คราวตอไปใหแตละคณะไปติดตาม ตรวจสอบโครงการที่ยังไมไดดําเนินการ20 
วาทําไมจึงไมไดดําเนินการ ถาดําเนินการแลว แตเบิกจายเงินงบประมาณไมได เปนเพราะอะไร ๓) กรณีที่ไม
ดําเนินการ ใหต้ังงบประมาณตามที่ขอจัดสรรมา แตใหหักจํานวนเงินที่ยังไมไดดําเนินการออก และนํา22 
งบประมาณเกาใหไป สวนงบประมาณที่หักไวใหนําเขางบกลาง เทากับปน้ียังมีงบประมาณในการดําเนินการอยู
เทาเดิม แตในปตอไปก็ตองพิจารณาตามความสามารถในการดําเนินโครงการ ๔) ถายังมีปญหาอีก คณบดี24 
จะตองพิจารณาทบทวนมิใหเกิดปญหาดังกลาวอีก ๕) ในการเสนอรายงานการใชงบประมาณใหรายงานดวยวา
หนวยงานใดถูกหักงบประมาณไปเทาใด  26 
  รองศาสตราจารยธีรยุทธ  สุนทรา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เสนอวา กรณี
งบประมาณการพัฒนาหลักสูตรใหพิจารณาดําเนินการใหเปนรูปธรรมชัดเจน วาหลักสูตรใดควรเปนหลกัสตูรที่28 
จะไดรับการพัฒนาและปรับปรุง และควรนําหลักสูตรทั้งหมดมาตรวจสอบวาหลักสูตรใดยังควรคงไว หรือควร
จะยุติ แลวนําเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบ 30 
  นายกสภามหาวิทยาลัยใหขอเสนอแนะวา กรณีอาจารยลาออกกลางคัน ที่มีขอเสนอแนะวา
ใหดําเนินโครงการใหความรูน้ันคงมิใช แตจะตองไปสํารวจวาทําไมจึงออกแลวปรับแกตามเหตุ เชน ทน32 
บรรยากาศไมได งานไมเหมาะกับนิสัย ถาสํารวจแลวพบวาบุคลากรมีปญหาน้ันๆ เปนจํานวนมาก ก็ตอง
ปรับแกโดยดวน 34 
  อธิการบดีใหขอมูลวา ๑) มหาวิทยาลัยจะจัดทําแผนดําเนินงานพัฒนาอาจารยใหมีวุฒิ
ปริญญาเอกใหชัดเจน ๒) งานวิจัยซึ่งมีปริมาณนอยน้ัน ตองกําหนดข้ันตอนการประเมินดวย โดยใหตีพิมพใน36 
วารสารและตองนําเสนอวารสารน้ันๆ เปนหลักฐาน ๓) ขณะน้ีมหาวิทยาลัยกําลังเรงรัดพัฒนาระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกสและในปหนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ (MIS) และระบบการวางแผนทรัพยากร38 



๗ 
 

 

องคกร (Enterprise Resource Planning หรือ ERP) จะแลวเสร็จ ๕) ควรเพิ่มเติมในสวนของคุณภาพเพื่อ
นําไปปรับปรุงในแผนยุทธศาสตร 2 
  นายกสภามหาวิทยาลัยใหขอสังเกตวา จากที่อธิการบดีใหขอมูลมาน้ัน มหาวิทยาลัยได
ดําเนินการแลว แตผลยังเหมือนเดิม แสดงวาไมสําเร็จ ซึ่งจักตองพิจารณาทบทวนแลว หรืออาจเปนเพราะ4 
ผูจัดทํารายงานไมมีขอมูลวามหาวิทยาลัยไดทําอะไร ซึ่งเหลาน้ีตองพูดคุยกันใหเขาใจตรงกัน 
  ศาสตราจารยฐาปนา  บุญหลา ใหขอสังเกตวา ที่ตองดําเนินการใหเขมงวดกวาเดิมคือดาน6 
คุณภาพ ศักยภาพของมหาวิทยาลัย มีสิ่งใดที่ยังดําเนินการไดไมดีก็ใหรีบแกไขตามพันธกิจ  ควรใชเกณฑ 
ASPEC เพื่อใหไดคุณภาพมาตรฐานที่มากข้ึน และตองตอบโจทยเรื่องคนกับผลงานใหได  8 
มติท่ีประชุม ๑)  มอบอธิการบดีไปปรึกษากับคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย วามหาวิทยาลัยจะ

ดําเนินการอยางไรในองครวมเกี่ยวกับผลการดําเนินงานที่ไมบรรลุผล  ทั้งน้ี  ไมใหดําเนินการ10 
โดยต้ังคณะกรรมการไปศึกษาขอมูล 
๒)  กรณีที่มีตัวเลขเงินงบประมาณที่ยังไมไดเบิกจาย  ใหแตละคณะตรวจสอบโครงการที่ยัง12 
มิไดดําเนินการ  และใหติดตามวาเหตุใดจึงไมดําเนินการ 

๒.๑)  หากดําเนินการแลว  มีปญหา เบิกจายไมได ใหรายงานวาเปนเพราะอะไร   14 
๒.๒)  กรณีที่ไมไดดําเนินการ  ใหดําเนินการโดยใหจัดสรรงบประมาณคราวตอไป

ตามจํานวนที่ขอรับการจัดสรรและไดรับอนุมัติ  แตใหหักจํานวนเงินงบประมาณโครงการที่16 
ยังไมไดทําในปงบประมาณน้ีออกไป  งบประมาณเดิมที่หักไวใหนําเขางบกลางของ
มหาวิทยาลัย 18 

๒.๓)  หากปตอไปยังมีปญหาไมไดดําเนินการอีก  คณบดีตองพิจารณาทบทวนมิให
ปญหาดังกลาวเกิดข้ึนอีก 20 

๒.๔)  เมื่อนําเสนอวาระเกี่ยวกับงบประมาณตอสภามหาวิทยาลัยใหรายงานดวยวา
งบประมาณของหนวยงานน้ัน ๆ ถูกหักออกเทาใด 22 
๓)  กรณีหลักสูตรใหพิจารณาดําเนินการใหเปนรูปธรรมชัดเจนวา  หลักสูตรใดควรพัฒนา / ปรับปรุง   
หลักสูตรใดควรปด 24 
๔)  กรณีปญหาที่มาจากอาจารยลาออกน้ัน ใหดําเนินการโดยสํารวจวาเพราะเหตุใดจึง
ลาออก  แลวปรับแกตามสาเหตุ 26 
๕) มอบสถาบันวิจัยและพัฒนารับผิดชอบการดําเนินการตามนโยบายที่ใหจัดงบประมาณ
และบุคลากรจากคณะทําวิจัยหาสาเหตุกรณีการเบิกจายเงินงบประมาณมีความลาชา 28 

   

  ๓.๔ รายงานการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง   30 
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๗  ไตรมาส  ๓   

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเชิญรองศาสตราจารยเพียงพบ  มนตนวลปรางค รองอธิการบดี 32 
นําเสนอขอมูลความวา ดวยมหาวิทยาลัยไดจัดทํา (ราง) รายงานการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตาม
แผนบริหารความเสี่ยง  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๗  ไตรมาส  ๓  เรียบรอยแลว  รายละเอียด        34 
ดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระน้ี 
  นายกสภามหาวิทยาลัยถามวา ตัวเลขระดับความเสี่ยงที่ระบุไวน้ันมีที่มาอยางไร ใครเปน      36 
ผูระบุวาจะเกิดความเสี่ยงในระดับน้ันๆ  
  รองศาสตราจารยวิชัย  แหวนเพชร กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา         38 
ใหขอมูลวา แนวทางการดําเนินงานบริหารความเสี่ยงคือ ๑) ตองมีกรรมการ ๒) กรรมการวิเคราะหวาโอกาสที่



๘ 
 

 

จะเกิดความเสี่ยงตางๆ น้ัน มอีะไรบาง และจะเกิดผลกระทบเทาใด ๓) เมื่อคํานวณโดยใชตัวเลขของโอกาสคูณ
กับผลกระทบ เชน ถาไดคา ๒๐ ข้ึนไป หมายความวามีความเสี่ยงสูง เปนตน สรุปที่มาของตัวเลขระดับความ2 
เสี่ยงคือกรรมการเปนผูวิเคราะห  
  นายกสภามหาวิทยาลัยใหขอสังเกตวา บางเรื่องยังวิเคราะหไมถูกตอง เชน ตําแหนงทาง4 
วิชาการและอาจารยวุฒิปริญญาเอกไมเปนไปตามเปาหมายน้ันเปนความเสี่ยงสูง คาระดับคะแนนตอง ๒๐ ข้ึน
ไป สวนความเสี่ยงจากอัคคีภัย อุทกภัย น้ันเปนความเสี่ยงนานๆ ครั้ง ไมใชระดับ ๓ แตเทากับ ๑ สวน6 
ผลกระทบน้ันรุนแรงแตมหาวิทยาลัยไมจําเปนตองทุมเททรัพยากรเพื่อลดความเสี่ยงและตองไปแกปญหาเมื่อ
เกิดข้ึนในคราวตอไป  8 
  รองศาสตราจารยวิชัย  แหวนเพชร ใหขอมูลเพิ่มเติมวา สกอ. จะพิจารณาจากกระบวนการ
โดยใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัย จึงขอเสนอแนะใหปรับแกใหม แลวนําไปดําเนินการในปตอไป 10 
  ศาสตราจารยสนิท  อักษรแกว เสนอแนะวา การเขาสูตําแหนงทางวิชาการน้ันใหทํา
เปาหมายในแตละป ถาทําไดตามเปาหมาย ความเสี่ยงก็จะลดลง   12 
  ศาสตราจารยฐาปนา  บุญหลา เสนอใหใชความจริงเปนตัวต้ัง เชน ปจจัยภายใน ปจจัย
ภายนอก คูแขง ซึ่งพบวาขณะน้ีมหาวิทยาลัยมีความเสี่ยงดานตางๆ เชน ๑) คุณภาพบัณฑิตไมถึงเกณฑ ๒) 14 
ผลงานทางวิชาการ ๓) การบริการวิชาการ ๔) เงิน ๕) บุคลากร-ผูบริหาร จึงขอเสนอแนะใหบริหารโดยมุงกาว
สูความเปนเลิศ โดยพึ่งตนเองใหได สวนความเสี่ยงที่ระบุในเอกสารน้ัน มิใชความเสี่ยง 16 
  รองศาสตราจารยคมเพชร  ฉัตรศุภกุล ใหความเห็นวา ความเสี่ยงอันดับตนๆ ของ
มหาวิทยาลัย คือ ๑) คุณสมบัติของอาจารยประจําหลักสูตร เชน จํานวนไมครบ ไมตรงตามเกณฑ ๒) ปริมาณ18 
ผูเรียน ๓) หลักสูตรที่รองรับความตองการของประชาชน ซึ่งจะตองหารือกันเกี่ยวกับเรื่องอัตลักษณของ
มหาวิทยาลัย 20 
  นายกสภามหาวิทยาลัยกลาวสรุปวา สภามหาวิทยาลัยมีคําแนะนํา/ขอเสนอแนะเกี่ยวกับ
ขอความที่ระบุในเอกสารดังน้ี ๑) ในเอกสารหนา ๑๔ ตารางที่ ๒.๓ ใหเพิ่มเติมเรื่องการพัฒนาหลักสูตรให22 
นาสนใจ รองรับความตองการของตลาดแรงงาน ๒) จํานวนนักศึกษาที่ออกระหวางการศึกษา ควรเพิ่มเติมการ
ดําเนินการปรับปรุงแกไขเพื่อไมใหเกิดข้ึน ๓) เรื่องภัยธรรมชาติน้ัน เน่ืองจากมหาวิทยาลัยไมไดอยูในพื้นที่24 
ระดับความเสี่ยง จึงเปน ๑ ไมใช ๓ สวนผลกระทบน้ันอยูในระดับ ๕ ถูกตองแลว คาความเสี่ยงจึงเทากับ ๑ 
คูณดวย ๕ เทากับ ๕ ไมใช ๙   ๔) ใหมหาวิทยาลัยนําขอมูลความเสี่ยงที่มีอยูน้ีไปรวมกับขอมูลที่ไดรับจากการ26 
ผลการปฏิบัติงาน จากน้ันใหประชุมพิจารณาวาควรทําโครงการอะไร แลวนํามาเสนอสภามหาวิทยาลัย ๕) ให
เพิ่มเติมประเด็นที่ประชุมไดใหขอสังเกตเกี่ยวกับบุคลากรสายวิชาการที่ลงนามเบิกจายคาสอนชา ทําใหการ28 
เบิกจายงบประมาณคาตอบแทนการสอนลาชา สวนขอเสนอแนะอื่นๆ น้ัน ควรหารือในเรื่องปญหาและ
อุปสรรคของมหาวิทยาลัยในการพัฒนา เพื่อมิใหกระทบตอผลคะแนน และวางแผนในการพัฒนาโดยมอง30 
อนาคตและมองรอบๆ ขางหรือมหาวิทยาลัยอื่นๆ วาเขาไดมีการพัฒนาไปอยางไร  
มติท่ีประชุม เห็นชอบรายงานการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง   32 

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๗  ไตรมาส  ๓ โดยมีขอเสนอแนะเกี่ยวกับขอความที่ระบุ
ในเอกสาร ดังน้ี 34 
๑) ในเอกสารหนา ๑๔ ตารางที่ ๒.๓ ใหเพิ่มเติมเรื่องการพัฒนาหลักสูตรใหนาสนใจ รองรับ
ความตองการของตลาดแรงงาน  36 
๒) จํานวนนักศึกษาที่ออกระหวางการศึกษา ควรเพิ่มเติมการดําเนินการปรับปรุงแกไขเพื่อ
ไมใหเกิดข้ึน  38 
๓) เรื่องภัยธรรมชาติน้ัน เน่ืองจากมหาวิทยาลัยไมไดอยูในพื้นที่ระดับความเสี่ยง จึงเปน ๑ 
ไมใช ๓ สวนผลกระทบน้ันอยูในระดับ ๕ ถูกตองแลว คาความเสี่ยงจึงเทากับ ๑ คูณดวย ๕ 40 
เทากับ ๕ ไมใช ๙  



๙ 
 

 

๔) ใหเพิ่มเติมประเด็นที่ที่ประชุมไดใหขอสังเกตเกี่ยวกับบุคลากรสายวิชาการที่ลงนาม
เบิกจายคาสอนชา ทําใหการเบิกจายงบประมาณคาตอบแทนการสอนลาชา จากวาระการ2 
รายงานผลการปฏิบัติงานดวย 
๕) ใหมหาวิทยาลัยนําขอมูลความเสี่ยงที่มีอยูน้ีไปรวมกับขอมูลที่ไดรับจากการรายงานผลการ4 
ปฏิบั ติงาน จากน้ันใหประชุมพิจารณาวาควรทําโครงการอะไร  แลวนํามาเสนอ             
สภามหาวิทยาลัย  6 
 

๓.๕ (ราง)  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป  หลักสูตรปรับปรุง  8 
พ.ศ.  ๒๕๕๗ วิทยาลัยการฝกหัดครู  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอขอมูลตอที่ประชุมความวา ดวยมหาวิทยาลัย  โดย10 
วิทยาลัยการฝกหัดครู ขอนําเสนอหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป  หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ.  ๒๕๕๗  ซึ่งผานสภาวิชาการและคณะกรรมการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝายกลั่นกรองหลักสูตร 12 
เรียบรอยแลว  รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระน้ี  

นายกสภามหาวิทยาลัยสอบถามนายผดุงชาติ  สุวรรณวงศ กรรมการสภามหาวิทยาลัย14 
ผูทรงคุณวุฒิ/ประธานคณะกรรมการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝายกลั่นกรองหลักสูตร เกี่ยวกับการ
พิจารณาหลักสูตร ซึ่งประธานกรรมการรายงานวาคณะกรรมการไดพิจารณาและใหปรับปรุงแกไขและ16 
ผูรับผิดชอบก็ไดปรับแกครบถวนแลว 

ศาสตราจารยสนิท  อักษรแกว ใหขอเสนอแนะวา บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาไปแลวจะเปนครู18 
วิทยาศาสตรที่ดีไดข้ึนอยูกับการเรียนการสอน การจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาวิทยาศาสตรน้ันจะตองมี
แหลงเรียนรูจริง  20 
มติท่ีประชุม อนุมัติหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  

๒๕๕๗ วิทยาลัยการฝกหัดครู  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 22 
 

๓.๖ การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนประจําปของผูบริหารท่ีมิใชขาราชการพลเรือนใน 24 
สถาบันอุดมศึกษา 
  ในระเบียบวาระน้ีรองศาสตราจารยพงศ  หรดาล อาจารยจุไร  วรศักด์ิโยธิน และผูชวย26 
ศาสตราจารยกัลยา  แสงเรือง ไดขออนุญาตออกจากที่ประชุม 
  อาจารยไพบูลย  วิริยะวัฒนะ รองอธิการบดีใหขอมูลวา ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ28 
พระนคร วาดวยเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงของผูบริหารของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ขอ ๕ “ผูบริหาร
ที่ไดรับเงินเดือนตามขอ ๔ อาจไดรับการปรับเงินเดือนประจําปไดไมเกินรอยละสิบของเงินเดือนที่ไดรับ ทั้งน้ี30 
โดยคํานึงถึงผลการประเมินผลการปฏิบัติงานตามที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ” น้ัน มหาวิทยาลัยมีผูบริหารที่
ไมใชขาราชกาพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา จํานวน ๓ ราย ซึ่งไดปฏิบัติหนาที่มาครบ ๑ ปแลว ดังน้ี ๑) รอง32 
ศาสตราจารยพงศ  หรดาล ตําแหนงอธิการบดี ไดรับการแตงต้ังเมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ๒) 
อาจารยจุไร  วรศักด์ิโยธิน ตําแหนงรองอธิการบดี ไดรับการแตงต้ังเมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ๓) 34 
ผูชวยศาสตราจารยกัลยา  แสงเรือง ตําแหนงรองอธิการบดี ไดรับการแตงต้ังเมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. 
๒๕๕๖ เพื่อใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงของ36 
ผูบริหารของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ขอ ๕ มหาวิทยาลัยจึงนําเสนอขอมูลประกอบการพิจารณาการเลื่อน
เงินเดือนประจําของผูบริหารที่ไมใชขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา รายละเอียดดังเอกสาร38 
ประกอบการประชุมตามระเบียบวาระน้ี จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา 



๑๐ 
 

 

  นายกสภามหาวิทยาลัยสอบถามวา ขณะน้ีอธิการบดี (รองศาสตราจารยพงศ  หรดาล) และ
รองอธิการบดี (ผูชวยศาสตราจารยกัลยา  แสงเรือง และอาจารยจุไร  วรศักด์ิโยธิน) ไดรับเงินเดือนในอัตราคน2 
ละเทาใด และจะเสนอใหไดเลื่อนเงินเดือนคนละเทาใด 
  อาจารยไพบูลย  วิริยะวัฒนะ ใหขอมูลวา อธิการบดีไดรับ ๑๐๐,๐๐๐ บาท รองอธิการบดี4 
ไดรับคนละ ๖๐,๐๐๐ บาท เสนอใหข้ึนเงินเดือนไดไมเกินรอยละ ๑๐ ทั้งน้ี ผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน
อยูในระดับดีมาก  6 
มติท่ีประชุม อนุมัติใหเลื่อนเงินเดือนประจําปของผูบริหารที่มิใชขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  

ดังรายนามตอไปน้ี  ทั้งน้ี  โดยใหเลื่อนเงินเดือนในอัตรารอยละ  ๑๐ ต้ังแตวันที่  ๑  เมษายน  8 
พ.ศ.  ๒๕๕๗   
๑) รองศาสตราจารยพงศ  หรดาล   ตําแหนง  อธิการบดี 10 
๒) อาจารยจุไร  วรศักด์ิโยธิน    ตําแหนง   รองอธิการบดี 
๓) ผูชวยศาสตราจารยกัลยา  แสงเรือง   ตําแหนง  รองอธิการบดี     12 
 

๓.๗ อนุมัติโครงการจัดต้ังศูนยสาธิตการบริบาลและพัฒนาเด็กปฐมวัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏ    14 
พระนคร  และเงินยืมเพ่ือการดําเนินงาน 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเชิญผูชวยศาสตราจารยอัญชลี  ไสยวรรณ คณบดีวิทยาลัยการ16 
ฝกหัดครู และคณะนําเสนอขอมูลตอที่ประชุมความวา ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครไดมอบหมายให
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดทําโครงการจัดต้ังศูนยสาธิตการบริบาลและพัฒนาเด็กปฐมวัย  มหาวิทยาลัย     18 
ราชภัฏพระนคร  รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระน้ี จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรด
พิจารณา ๑)  อนุมัติโครงการจัดต้ังศูนยสาธิตการบริบาลและพัฒนาเด็กปฐมวัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  20 
๒)  อนุมัติงบประมาณเพื่อเปนเงินยืมในการดําเนินการ เปนเงินทั้งสิ้น  ๒,๗๐๐,๐๐๐ บาท 

ศาสตราจารยสนิท  อักษรแกว กลาวสนับสนุนเพราะเด็กในชวงวัยน้ีเปนวัยที่สําคัญ แตขอให22 
ระมัดระวังความเสี่ยง โดยเฉพาะสถานที่ใหระมัดระวังใหมาก ทั้งน้ีคาเลาเรียน ๙,๐๐๐ บาท น้ัน ควรปรับเปน 
๑๒,๐๐๐ บาท 24 

หมอมราชวงศโอภาศ  กาญจนะวิชัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ขอให
ระมัดระวังความปลอดภัย โดยเฉพาะดานสถานที่และการจราจร 26 

รองศาสตราจารยคมเพชร  ฉัตรศุภกุล ใหขอสังเกตและขอเสนอแนะวา ๑) ใหปรับแกการ
เรียบเรียงคําในขอความที่เขียนวิสัยทัศนใหถูกตอง ๒) ควรสื่อสารกับผูปกครองใหชัดเจน เพราะอาจคาดหวัง28 
ใหจัดการเรียนการสอน มิใชการบริบาล ซึ่งเปนการเรียนรูจากการเลน ๓) ควรปรับพันธกิจขอ ๕ ที่กําหนดไว
เพราะยากแกการปฏิบัติ ๔) จากหนา ๓ ของเอกสารโครงการใหตรวจสอบโครงสรางการบริหารจัดการซึ่งไม30 
สอดคลองกับขอมูลการบริหารจัดการ 

ศาสตราจารยฐาปนา  บุญหลา สอบถามวา ไดเตรียมการรองรับความเสี่ยงอยางไรหรือไม 32 
เพราะจากประสบการณเคยมีกรณีนักเรียนไดรับอันตรายถึงชีวิตในสถานบริบาล 

นายผดุงชาติ  สุวรรณวงศ ใหขอสังเกตวา สัดสวนที่กําหนดใหมีแมครัว ๒ คน ดูแลนักเรียน 34 
๘๐ คนน้ันเหมาะสมหรือไม 

 อุปนายกสภามหาวิทยาลัยใหขอสังเกตวา ดวยคาธรรมเนียมที่กําหนด ครอบครัวที่สงเด็กเขา36 
รับการบริบาลตองมีรายไดสูงมาก จะไดเด็กเต็มจํานวนที่กําหนด ๘๐ คนหรือไม 



๑๑ 
 

 

อาจารยชุลีกร  เลิศประเสริฐ กรรมการโครงการจัดต้ังศูนยสาธิตการบริบาลและพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย ใหขอมูลวา คาจางพี่เลี้ยงเด็ก ปจจุบันอยูในอัตราเดือนละ ๗,๐๐๐ บาทแลว ดังน้ัน ถานําบุตรหลานมา2 
เขาศูนยฯ ของมหาวิทยาลัย ผูปกครองก็นาจะพอรับไดกับคาใชจายที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

นายผดุงชาติ  สุวรรณวงศ เสนอแนะวา ควรทําประชาสัมพันธในลักษณะเปดใหเย่ียมชม 4 
(Open House) ไดตลอดเวลา 

อุปนายกสภามหาวิทยาลัยถามวา เมื่อเปดศูนยฯ น้ีแลว นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี 6 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการปฐมวัยศึกษาจะเขามามีบทบาทอยางไร 

อาจารยชุลีกร  เลิศประเสริฐ ใหขอมูลจากการไปศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตวา 8 
นักศึกษาไดเขามามีบทบาทดังน้ี ๑) นักศึกษาป ๑ ฝกปฏิบัติการการทําความสะอาดและชวยเหลือเด็ก             
๓) นักศึกษาปที่ ๒ ฝกปฏิบัติการโดยเริ่มทําความคุนเคยกับผูปกครอง ๓) นักศึกษาปที่ ๓ ฝกปฏิบัติการบริบาล10 
และพัฒนาเด็ก ๔) นักศึกษาปที่ ๔ ทําวิจัย  ในสวนของสาขาวิชาจะใหนักศึกษาปริญญาตรีไดมีกิจกรรมที่มีสวน
รวมกับศูนยฯ ทุกรายวิชา สวนระดับปริญญาโทน้ัน ก็จะเนนการทําวิจัย จัดสมัมนา และใชสื่อกิจกรรมตางๆ  12 

อุปนายกสภามหาวิทยาลัยและนายกสภามหาวิทยาลัยถามวา เหตุใดจึงไมใชช่ือศูนยฯ น้ีวา
โรงเรียนสาธิตฯ  14 

อาจารยชุลีกร  เลิศประเสริฐ ช้ีแจงวา ในชวงแรกขอเปนระยะทดลองกอน 
นายกสภามหาวิทยาลัยถามวา ใครคือผูเลี้ยงดูเด็กหรือผูดูแลเด็กที่ระบุไวในเอกสารโครงการ 16 
อาจารยชุลีกร  เลิศประเสริฐ อธิบายวา ระดับบริบาลจะไมเรียกบุคลากรผูดูแลเด็กวาครู แต

จะเรียกวาผูเลี้ยงดู ซึ่งจะตองมีคุณวุฒิปริญญาตรี 18 
นายกสภามหาวิทยาลัยถามวา ความเช่ือมโยงระหวางอาจารยกับศูนยฯ ซึ่งเปนหองทดลอง

ฝกปฏิบัติการน้ี เปนอยางไร 20 
อาจารยชุลีกร  เลิศประเสริฐ ใหขอมูลวา อาจารยประจําสาขาวิชาจะกํากับดูแลในรูปของ

กรรมการอยางใกลชิด 22 
นายกสภามหาวิทยาลัยถามวา หัวหนาศูนยฯ คืออาจารยหรือไม 
อาจารยชุลีกร  เลิศประเสริฐ ใหขอมูลวา จะจัดจางบุคลากรวุฒิปริญญาโท ทําหนาที่หัวหนา24 

ศูนยฯ 
นายกสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นวา ถาเชนน้ันก็ไมใชหองทดลองปฏิบัติการแลว แตเปน26 

หนวยที่ต้ังข้ึนมาเพื่อหารายได และเสนอแนะใหปรับโครงสรางใหเล็กลง มิฉะน้ันจะไมสามารถดําเนินงานอยูได 
โดยหัวหนาศูนยฯ ควรใหเปนอาจารยในสาขาวิชา และมีผูชวยหัวหนาศูนย ซึ่งจัดจางจากผูมีคุณวุฒิระดับ28 
ปริญญาโท และมีหนวยงานอํานวยการ มีเจาหนาที่วิชาการ โภชนากร นอกจากน้ียังไดใหขอสังเกตวา ในการ
ดําเนินงาน จะใชเงินคาอาหารวันละ ๑๐๐ บาทตอคนตอวัน ซึ่งรวมแลวเปนเงิน ๘,๐๐๐ บาท จึงขอใหจัด30 
ทําอาหารใหดี ใชวัสดุอุปกรณที่เปนของดีและปลอดภัย มิฉะน้ันอาจตองปดกิจการ ดังน้ัน จึงควรทดลอง
ดําเนินการไปกอน แลวใหทําวิจัยวารูปแบบควรเปนอยางไร จากน้ันนายกสภามหาวิทยาลัยไดถามวาจะจัดต้ัง32 
ศูนยฯ ไดเมื่อใด ทั้งน้ียังไมตองมีกรรมการ ถาตองการทําอะไรก็ทําไดทันที ถามีปญหาการเงินก็ใหขออนุมัติจาก
อธิการบดี 34 

อธิการบดีใหขอมูลวา โครงการน้ีเพิ่งนําเสนอมาในขณะที่ไดจัดสรรงบประมาณไปหมดแลว 
นายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา หากใหใชเงินคงคลัง เงินคงคลังก็จะหมดไป ๒ เทา ดังน้ัน   36 

จึงเห็นควรใหใชการต้ังเปนงบประมาณรายจายประจําป และมิใหใชวาเงินยืม ใหระบุวาเปนลักษณะงานที่นํา



๑๒ 
 

 

เงินไปใชกอนแลวจะคืนใหภายหลัง เปนเงินอุดหนุนในลักษณะผูกพัน เมื่อไดเงินรายไดมาแลว ใหหักสวนของ
ศูนยฯ น้ีออกมาเปนคาใชจาย 2 

รองศาสตราจารยคมเพชร  ฉัตรศุภกุล ใหขอสังเกตวา สถานะขององคกรดูแปลกจากปกติ 
เพราะโรงเรียนสาธิตน้ันจะเทียบเทากับภาควิชา จากน้ันไดกลาวแสดงความเห็นดวยกับนายกสภามหาวิทยาลยั4 
วา ควรมีอาจารยในสาขาวิชา ๑ คน เปนหัวหนาศูนย ทําหนาที่กํากับดูแลการดําเนินงาน และมีผูชวยหัวหนา
ศูนย ๑ คนดูแลการดําเนินงานเต็มเวลา 6 

นายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา ไมตองเปนหวงวาจะเทียบเทาสาขาวิชาหรือไม แตศูนยฯ น้ี
จะมีสาขาวิชาเปนเจาของ เพราะเปนหองทดลองปฏิบัติการของสาขาวิชา 8 

รองศาสตราจารยธีรยุทธ  สุนทรา ใหความเห็นวา ศูนยฯ น้ีเปนศูนยสาธิตของสาขาวิชา     
จึงเปนหนวยยอยที่เล็กกวาสาขาวิชา ทั้งน้ี เงินเดือนของบุคลากร อาจมากกวาอาจารยในสาขาวิชาได 10 
มติท่ีประชุม อนุมัติโครงการจัดต้ังศูนยสาธิตการบริบาลและพัฒนาเด็กปฐมวัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

และใหใชงบประมาณจากงบกลางของอธิการบดีไปกอนเฉพาะกรณีตองใชเงิน ณ ขณะน้ี   12 
โดยใหต้ังงบประมาณรายจายดวย 

 14 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องสืบเน่ือง 
  ไมมี 16 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องท่ีเสนอใหท่ีประชุมทราบ 18 
๕.๑ สาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตร 

  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา ดวยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดมหีนังสอื20 
แจงการพิจารณารับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตร  ๕  สาขาวิชาแลว ๑)  พิจารณารับทราบการใหความ
เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาสิ่งแวดลอมศึกษา  (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๕๕)  เมื่อ22 
วันที่  ๒  กรกฎาคม  ๒๕๕๗  โดยมีขอเสนอแนะใหมหาวิทยาลัยแตงต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรตามแนวทาง
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  ซึ่งตองประกอบดวยคณะกรรมการอยางนอย ๕  คน  ไดแก ๑.๑)  24 
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอย  ๒  คน  ๑.๒)  ผูทรงคุณวุฒิหรือผูเช่ียวชาญสาขา/สาขาวิชาน้ัน ๆ ซึ่งเปน
บุคคลภายนอกอยางนอย  ๒  คน  ๑.๓)  หากมีองคกรวิชาชีพใหมีผูแทนอยางนอย  ๑  คน  ๒)  พิจารณารับทราบ26 
การใหความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาดนตรีไทย  (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๕๖)         
เมื่อวันที่  ๙  กรกฎาคม  ๒๕๕๗  ๓)  พิจารณารับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  28 
สาขาวิชายุทธศาสตรการพัฒนา  (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๕๖)  เมื่อวันที่  ๙  กรกฎาคม  ๒๕๕๖  ทั้งน้ี  โดยมี
ขอเสนอแนะ  ดังน้ี ๓.๑)  ใหมหาวิทยาลัยพัฒนาอาจารยประจําหลักสูตรใหมีผลงานวิจัยที่สามารถสนับสนุนการ30 
เรียนการสอนในสาขาวิชาที่เปดสอนและควรเปนผลงานวิจัยที่ทันสมัย  ที่มีการตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทาง
วิชาการ  ซึ่งเปนที่ยอมรับในศาสตรน้ัน ๆ ตามหนังสือที่  ศธ  ๐๕๐๖(๒)/ว๑๕๐๖  ลงวันที่  ๒๒  ธันวาคม  ๒๕๕๔   32 
ที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดแจงใหสถาบันอุดมศึกษาทราบและถือปฏิบัติ ๓.๒)  การแตงต้ัง
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรตามแนวทางกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  ตองประกอบดวย34 
คณะกรรมการอยางนอย ๕  คน  ไดแก  (๑)  อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอย  ๒  คน  (๒)  ผูทรงคุณวุฒิ
หรือผูเช่ียวชาญสาขา/สาขาวิชาน้ัน ๆ  ซึ่งเปนบุคคลภายนอกอยางนอย  ๒  คน (๓)  หากมีองคกรวิชาชีพใหมีผูแทน36 
อยางนอย  ๑  คน  ๔) พิจารณารับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา          
สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน  (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๕๖)  เมื่อวันที่  ๒๓  มิถุนายน  ๒๕๕๗  โดยมี38 
ขอเสนอแนะ ดังน้ี  ๔.๑)  ใหมหาวิทยาลัยพัฒนาอาจารยประจําหลักสูตรใหมีผลงานวิจัยที่สามารถสนับสนุนการ



๑๓ 
 

 

เรียนการสอนในสาขาวิชาที่เปดสอนและควรเปนผลงานวิจัยที่ทันสมัย  ที่มีการตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทาง
วิชาการ  ซึ่งเปนที่ยอมรับในศาสตรน้ัน ๆ ตามหนังสือที่  ศธ  ๐๕๐๖(๒)/ว๑๕๐๖  ลงวันที่  ๒๒  ธันวาคม  ๒๕๕๔   2 
ที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดแจงใหสถาบันอุดมศึกษาทราบและถือปฏิบัติ ๔.๒)  การแตงต้ัง
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรตามแนวทางกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  ตองประกอบดวย4 
คณะกรรมการอยางนอย ๕  คน  ไดแก (๑)  อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอย  ๒  คน  (๒)  ผูทรงคุณวุฒิ
หรือผูเช่ียวชาญสาขา/สาขาวิชาน้ัน ๆ  ซึ่งเปนบุคคลภายนอกอยางนอย  ๒  คน (๓)  หากมีองคกรวิชาชีพใหมีผูแทน6 
อยางนอย  ๑  คน   ๕)  พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการการเกษตร  
(หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๕๖)  เมื่อวันที่  ๒๓  มิถุนายน  ๒๕๕๗  รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม8 
ตามระเบียบวาระน้ี 
   นายผดุงชาติ  สุวรรณวงศ ใหขอสังเกตวา การพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ10 
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ หรือ TQF ไมไดดําเนินการตามที่ สกอ. แจงมา จึงขอใหทําตามกรอบมาตรฐานอยาง
เครงครัดดวย 12 
มติท่ีประชุม รับทราบและใหพัฒนาหลักสูตรตามกระบวนการของกรอบมาตรฐานระดับอุดมศึกษา

แหงชาติดวย 14 
  

 ๕.๒ การรับรองประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา16 
ในสังกัดตาง ๆ 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา ดวยสํานักงานเลขาธิการคุรุสภามีหนังสือดวนมากที่  18 
ศธ  ๕๑๐๒.๑/๒๗๓๖  ลงวันที่  ๒๑  กรกฎาคม  ๒๕๕๗ เรื่อง  การรับรองประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อ
พัฒนาผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในสังกัดตาง ๆ  ความวา  ตามที่มหาวิทยาลัยไดเสนอขอรับรองหลักสูตร20 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู  หลักสูตรปรับปรุง  พุทธศักราช  ๒๕๕๖  เพื่อพัฒนาบุคลากร
กลุมเปาหมายใหมีคุณภาพตามที่คุรุสภากําหนดและสามารถใชเปนวุฒิในการสอบขอข้ึนทะเบียนรับใบอนุญาต22 
ประกอบวิชาชีพน้ัน  คณะกรรมการคุรุสภา ในการประชุมครั้งที่  ๑๐/๒๕๕๗  เมื่อ  ๑๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๗  มีมติ
ใหการรับรองหลักสูตรดังกลาว  เฉพาะที่จัดการเรียนการสอนในปการศึกษา  ๒๕๕๗  โดยจัดในที่ต้ัง  เริ่มเปดสอน24 
ในเดือนสิงหาคม  และรับนักศึกษาไดไมเกิน  ๑๘๐  คน  ในวงเงินคาใชจายคาลงทะเบียนเรียนตลอดหลักสูตรไม
เกิน  ๓๕,๐๐๐  บาท  และการรับนักศึกษาตองเปนไปตามแนวปฏิบัติของสถาบันการผลิตในการรับผูเขาศึกษา26 
หลักสูตรประกาศนียบัตรทางการศึกษา  รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระน้ี 
มติท่ีประชุม รับทราบ 28 
 

  ๕.๓ สํานักงาน  ก.พ.  รับรองคุณวุฒิของผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 30 
  ดวยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาศึกษาไดมีหนังสือที่  ศธ  ๐๕๐๖(๒)/ว๑๙  ลงวันที่  
๒๒  กรกฎาคม  ๒๕๕๗  นําสงสําเนาหนังสือสํานักงาน  ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔๓/๒๒๒  ลงวันที่  ๒๐  พฤษภาคม  32 
๒๕๕๗  และหนังสือ ที่  ศธ ๐๕๐๖(๒)/ว๒๐  ลงวันที่  ๒๒  กรกฎาคม ๒๕๕๗ นําสงหนังสือสํานักงาน  ก.พ.      
ที่  นร  ๑๐๐๔.๓/๒๑๙  ลงวันที่  ๒๐  พฤษภาคม  ๒๕๕๗  รวมทั้งหนังสือที่  ศธ  ๐๕๐๖(๒)/ว๒๘  ลงวันที่  ๒๒  34 
กรกฎาคม  ๒๕๕๗  นําสงสําเนาหนังสือสํานักงน  ก.พ.  ที่ นร. ๑๐๐๔.๓/๒๑๖  ลงวันที่  ๒๐  พฤษภาคม ๒๕๕๗  
แจงเรื่องการรับรองรับคุณวุฒิของผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  ซึ่งรวมถึงหลักสูตร36 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  ๖  หลักสูตร  ไดแก ๑)  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานิติศาสตร  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๕๖)  ๒)  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา38 
ออกแบบนิเทศศิลป  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๕๖)  ๓)  หลักสูตรนิเทศศาสตร



๑๔ 
 

 

บัณฑิต  สาขาวิชานิเทศศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๕๖)  ๔)  หลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2 
๒๕๕๖)  ๕)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  (หลักสูตร
ปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๕๖) ๖)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  (หลักสูตรปรับปรุง  4 
พ.ศ.  ๒๕๕๕)  รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระน้ี 
มติท่ีประชุม รับทราบ 6 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ  8 
  ๖.๑ การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๗ 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเรียนที่ประชุมวา กําหนดนัดหมายการประชุมสภามหาวิทยาลัย10 
ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ ในวันศุกรที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยเวลา ๑๑.๐๐ น. ไปเย่ียมเยือนคณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี และประชุมสภามหาวิทยาลัย เวลา ๑๓.๓๐ น.  12 
  นายกสภามหาวิทยาลัยแจงวา ใหนําเสนอขอมูลคณะเปนเวลา ๓๐ นาที และใหมีชวง     
ถาม-ตอบ อีก ๓๐ นาที 14 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 16 
เลิกประชุมเวลา ๑๗.๒๐ น. 
 18 
       ผูชวยศาสตราจารยพรทิพย  รักชาติ 
       นาง ญ หญิง  สมแสน 20 
       นางลภัสรดา  นาคพริก 
       ผูจดบันทึกการประชุม 22 
 

       อาจารยจุไร  วรศักด์ิโยธิน 24 
       ผูตรวจรายงานการประชุม 


